

## BÁO CÁO

### Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Công văn số 2818/UBND-TTH ngày 03/7/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn Về việc khẩn trương báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ủy ban nhân dân xã Hòa Sơn báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, như sau:

#### I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH.

Đến nay, xã Hòa Sơn tuy đã đạt chuẩn Nông Thôn mới và đã được UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 về việc công nhận xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023; nhưng cơ bản nhìn chung về các điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn của huyện Ninh Sơn. Xã có tổng diện tích tự nhiên là 6.558 ha; có 6 thôn, với 1.405 hộ/ 4.885 nhân khẩu; Trong đó có 01 thôn là đồng bào dân tộc thiểu số Raglai, tập trung sinh sống tại thôn Tân Định, với hơn 121 hộ/425 khẩu; hộ nghèo của xã hiện còn 71 hộ/ 147 khẩu = 4,91%, giảm 10,79%; Cận nghèo 140 hộ/ 360 khẩu = 9,69%, giảm 8,81%. Trên địa bàn xã có 03 tôn giáo chính (*Phật giáo, Công giáo và Tin lành*) và 08 Dân tộc, cùng làm ăn, sinh sống tại địa phương (*Kinh, Hoa, Nùng, Raglai, Chăm, Tày, Thái và dân tộc khác*). Xã có 02 đường tỉnh lộ đi qua (709&708) và tuyến đường Liên vùng nối trung tâm huyện Ninh Sơn, qua xã Hòa Sơn và đến huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm đồng; phục vụ tốt cho việc giao thương, buôn bán giữa địa phương và các vùng lân cận khác.

Đời sống nhân dân của địa phương chủ yếu sản xuất nông nghiệp dựa vào nước trời và chăn nuôi gia súc có sừng; do việc sản xuất còn phụ thuộc vào nước trời nên việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn nhiều hạn chế, dẫn đến năng suất, sản lượng thấp, từ đó thu nhập của người dân chưa ổn định và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn.

Xuất phát từ xã thuần nông nên cơ bản người dân địa phương luôn ý thức cao trong vấn đề chấp hành pháp luật, phát huy tốt tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa xóm - tình làng; thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; hằng năm có trên 97% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, 6/6 thôn đạt thôn văn hóa. Với ý thức, tinh thần và trách nhiệm như trên nên mọi thắc mắc, kiến nghị cũng như các mâu thuẫn của người dân luôn được tiếp thu, tiếp nhận và tổ chức giải quyết đúng trình tự và quy định pháp luật; góp phần ổn định tình hình an ninh và trật tự trên địa bàn; 10 năm qua cơ bản không xảy ra các vụ việc phức tạp.

\* **Thuận lợi:**

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên cơ sở và nền tảng của sự quan tâm, đầu tư, hỗ trợ của các cấp, các ngành trong triển khai các chính sách, ưu đãi tại địa phương; góp phần đảm bảo cho đời sống an sinh xã hội; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Đảng ủy, Chính quyền và Mặt trận, các đoàn thể xã thực hiện tốt Luật Dân chủ cơ sở, cũng như công tác dân vận tại địa phương, nhất là các vấn đề có yếu tố tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của Nhân dân.

Kết hợp giữa triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và thực hiện Dân chủ cơ sở, gắn với công tác Dân vận tại địa phương, thời gian qua được tiến hành đồng thời với công tác cải cách hành chính; các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công nhân viên chức, người lao động như Luật Cán bộ công chức, luật khiếu nại,... được phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và Nhân dân trong việc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo tiền đề, cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

**\* Khó khăn:**

Đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều so với mặt bằng chung của huyện. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo hiện nay tuy đã giảm đáng kể, nhưng tính bền vững chưa cao, nhất là vùng đồng bào DTTS thôn Tân Định; việc giải quyết việc làm cho người lao động còn gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ lao động làm việc bán thời gian vẫn còn cao.

Đời sống và thu nhập của Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống; ý thức cao trong vấn đề chấp hành pháp luật, nhưng vẫn còn một bộ phận Nhân dân tư duy còn hạn hẹp, dễ bị kích động, nên có vụ việc còn tham gia khiếu kiện thời gian gian dài. Điển hình là công tác giải phóng mặt bằng phục vụ công tác thi công dự án Hồ chứa nước Sông Than.

**I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN.**

**1. Công tác Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện:**

Tiếp nhận văn bản số 01-SL/ĐU ngày 16/6/2014 của Đảng ủy xã về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 20/6/2014 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; từ năm 2024 đến nay, UBND xã đã ban hành nhiều văn bản nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn cụ thể:

- Công văn số 14/UBND-TCD ngày 26/3/2019 về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 15/6/2020 về phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

- Công văn số 466/UBND-TCD ngày 29/10/2021 về việc tăng cường trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 21/02/2022 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn xã Hòa Sơn.

- Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 02/11/2023 về Phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

- Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 19/6/2024 về phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

- Công văn số 33/UBND-VP ngày 25/01/2024 về phối hợp tiếp công dân phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

- Công văn số /UBND-VP ngày /01/2024 về triển khai tổ chức thực hiện Thông tư số /3/2024/TTTTCP ngày 20/01/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn xã.

- Công văn số 67/UBND-VP ngày 01/3/2024 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 41/KH-BDN ngày 18/01/2024 của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Công văn số 30/UBND-VP ngày 19/01/2024 về triển khai các nội dung tại Công văn số số 04/UBND-TCD ngày 16/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Công văn số 89/UBND-VP ngày 21/3/2024 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận.

Cơ bản các văn bản được UBND xã triển khai thực hiện luôn phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, phù hợp với quy định của Nhà nước; các văn bản được ban hành có tính khả thi cao, góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, đảng viên về vị trí, vai trò đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được kịp thời, đúng quy định.

## **2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị 35-CT/TW:**

**2.1.** Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) ở địa phương: Trên cơ sở Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Đảng ủy xã đã tổ chức Hội nghị quán triệt tinh thần của Chỉ thị đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, thôn với số lượng 69 đ/c tham dự; UBND xã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 20/6/2014 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-

CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trên cơ sở đó đề các ngành, các đơn vị thuộc xã cụ thể hóa đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hàng tháng Đảng ủy, UBND xã ban hành thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng đúng quy định.

**2.2.** Hoàn thiện thể chế về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng và ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 về kiện toàn lại Bộ phận tiếp công dân xã, gồm 03 đ/c (Văn phòng- phụ trách bộ phận, Tư pháp và Địa chính- thành viên); Quyết định số 85/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn xã; Quyết định số 86/QĐ-UBND về ban hành nội quy tiếp công dân. Đồng thời bố trí phòng tiếp công dân là phòng làm việc của Công chức VP-TK xã; hàng tháng đều ban hành Thông báo lịch tiếp dân của Chủ tịch UBND xã và phân công Công chức VP-TK xã trực tiếp dân thường xuyên, đảm bảo cho mọi công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật.

**2.3.** Trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan nhà nước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC:

Thực hiện quy định tại Luật tiếp công dân năm 2013, hàng tháng Chủ tịch UBND xã, tổ chức tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định, theo đó Chủ tịch UBND xã đã ban hành Lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng 04 lần/tháng, cụ thể:

Chủ tịch UBND xã tổ chức trên 480 đợt tiếp công dân định kỳ đúng quy định. Bên cạnh đó, hàng tháng các thành viên Tổ tiếp công dân xã luôn nêu cao tinh thần trong công tác trực tiếp tiếp công dân theo quy định.

Kết quả từ năm 2014 đến nay, Chủ tịch UBND xã đã tiếp trên 50 lượt công dân và tổ chức 45 cuộc đối thoại với người dân, với 293 lượt người; tất cả đều là các vụ việc khiếu nại, tranh chấp đất đai, kiến nghị liên quan đến đất đai và các quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và các tranh chấp khác và nhất là công tác giải phóng mặt bằng của Dự án hồ chứa nước Sông Than.

Trong 10 năm qua, UBND xã đã tiếp nhận 181 đơn của công dân, cơ bản là các vụ việc khiếu nại, tranh chấp đất đai, kiến nghị và các mâu thuẫn trong nhân dân; UBND xã đã chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp tham mưu giải quyết đúng quy định; Kết quả đã hòa giải thành 154 vụ, đạt tỷ lệ 85%, còn lại đã hướng dẫn và chuyển chuyển đến các ngành, các cấp tiếp nhận, giải quyết đúng quy định.

**2.4.** Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương; việc thực hiện công tác hòa giải, đối thoại, vận động thuyết phục công dân chấm dứt KNTC không đúng, giảm thiểu các tranh chấp, KNTC từ cơ sở:

- Về công tác Tiếp công dân: Cơ bản ở địa phương khi người dân có những thắc mắc hoặc muốn được giải quyết các vấn đề mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống, thì mặc định rằng, nói đến phải là (01) Chủ tịch UBND xã, (2) Tổ tiếp công dân xã. Riêng Mặt trận và các đoàn thể xã, nếu có công dân đến liên hệ thì cũng hướng dẫn công dân đến hai địa điểm nêu trên.

- Về công tác giải quyết KNTC: Đối với công tác giải quyết KNTC (hòa giải) và đối thoại, vận động thuyết phục tại địa phương; với vai trò là thành viên Ban Hòa giải xã; thời gian qua Mặt trận, các đoàn thể xã rất quan tâm và tích cực thực hiện các nhiệm vụ hòa giải, đối thoại và vận động thuyết phục; Nhất là các vụ việc có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng hồ chứa nước Sông Than.

**2.5.** Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài:

Trong thời gian từ năm 2014 đến nay, địa phương không có tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp hoặc kéo dài.

**2.6.** Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của các cơ quan, đơn vị chức năng, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và những hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, quyền KNTC để có ý vi phạm pháp luật.

Trong thời gian qua, cơ bản địa phương luôn thực hiện tốt đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; chưa phát hiện các phản ánh của người dân về công tác tiếp công dân, cũng như giải quyết khiếu nại, tố cáo của CBCC xã; Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc CBCC xã được phân công thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, cũng như giải quyết khiếu nại, tố cáo; tránh sai phạm.

**2.7.** Kết quả kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và tham mưu giải quyết KNTC; bố trí trụ sở, trang bị phương tiện và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC ở địa phương:

Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 về kiện toàn lại Bộ phận tiếp công dân xã, gồm 03 đồng chí, trong đó: Văn phòng- phụ trách bộ phận; Tư pháp và Địa chính, làm thành viên; Bộ trí phòng tiếp công dân là phòng làm việc của Công chức VP-TK xã; hàng ngày đều cập nhật tình hình tiếp công dân đúng quy định.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.**

#### **1. Ưu điểm:**

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua trên địa bàn xã được Đảng ủy, HĐND, UBND xã quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ các bước; chấp hành tốt lịch tiếp công dân. Sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của MTTQ xã, các hội đoàn thể, cũng như công tác tham mưu kịp thời của các ngành chuyên môn. Các đơn thư khiếu nại, kiến nghị, thắc mắc, tranh chấp, mâu thuẫn của Nhân dân cơ bản đều được giải quyết dứt điểm, hợp

tình, hợp lý, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế- xã hội của địa phương

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên cơ sở và nền tảng của sự quan tâm, đầu tư, hỗ trợ của các cấp, các ngành trong triển khai các chính sách, ưu đãi tại địa phương; góp phần đảm bảo cho đời sống an sinh xã hội; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Đảng ủy, Chính quyền và Mặt trận, các đoàn thể xã thực hiện tốt Luật Dân chủ cơ sở, cũng như công tác dân vận tại địa phương, nhất là các vấn đề có yếu tố tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của Nhân dân.

## **2. Hạn chế, vướng mắc:**

- Cán bộ, Công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp mâu thuẫn, phản ánh chưa được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ và kỹ năng tiếp công dân, nên có lúc còn lúng túng trong việc phân loại và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo,...

- Cơ sở vật chất, phòng tiếp dân công dân còn hạn chế.

- Một số quy định của pháp luật còn bất cập về quy trình thời gian giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai ở cấp xã.

## **3. Nguyên nhân**

- Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận Nhân dân còn hạn chế nên có những yêu cầu, đòi hỏi chưa đúng với quy định pháp luật.

- Có sự kích động, xúi giục của một số đối tượng trong việc đên bù giải phóng mặt bằng.

- Việc cụ thể hóa các văn bản của cấp trên trong chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, mâu thuẫn,... tuy đã triển khai nhưng tính quyết liệt chưa đồng bộ; có sự đùn đẩy, né tránh.

## **IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI.**

Dự kiến trong thời gian đến trên địa bàn xã sẽ tiến hành các vụ cưỡng chế thi công dự án Hồ chứa nước Sông Than có liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng về đất đai. Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới đạt kết quả, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. Đảng ủy, chính quyền địa phương đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

**1.** Tiếp tục tham mưu, phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

**2.** Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, tố cáo của công dân.

**3.** Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền trong việc tiếp, đối thoại trực tiếp với công dân, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của công dân; giải quyết kịp thời, dứt điểm các

vụ việc phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, các vụ việc tụ tập đông người, phức tạp.

4. Thực hiện tốt cải cách hành chính, Luật dân chủ cơ sở và công tác Dân vận chính quyền. Thực hiện công khai minh bạch các hoạt động của địa phương, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như: Quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, tài chính,.....

5. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác hòa giải, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội đoàn thể trong công tác hòa giải. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng hiện chưa giải quyết, đảm bảo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục và đúng pháp luật.

6. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân.

#### **V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.**

- Đề nghị cấp trên có hướng tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được bố trí làm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối với nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết tranh chấp đất đai, ANTT; tranh chấp, mâu thuẫn trong Nhân dân,....

Trên đây là báo cáo kết quả 10 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND xã Hòa Sơn.

#### **Nơi nhận:**

- Thanh tra huyện;
- TT. Đảng ủy;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hải**